

SỞ Y TÊ CÀ MAU
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÁI NƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20 /CV-BVCN

Cái Nước, ngày 05 tháng 02 năm 2024

V/v khiếu nại xem đánh giá,
chấm và kết quả lựa chọn tổ
chức đấu giá tài sản

Kính gửi: Công ty đấu giá Hợp Danh Cà Mau.

Ngày 01/02/2024, Bệnh viện Đa khoa Cái Nước nhận được Văn bản số 01/CV-ĐGHD.CM ngày 29/01/2024 của Công ty đấu giá Hợp Danh Cà Mau về việc khiếu nại đánh giá, chấm điểm và kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Bệnh viện Đa khoa Cái Nước, với hai nội dung;

Một là, “*Thông báo số 03/TB-BVCN ngày 16/01/2024 và Thông báo số 06/TB-BV ngày 24/01/2024 của Bệnh viện Đa khoa Cái Nước về lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, Tại phần tiêu chí khác, không nêu cụ thể tiêu chí gì, quy định tiêu chí này ra sao?, v.v... nhưng kết quả đánh giá, chấm điểm lại tùy tiện đưa vào đánh giá, chấm điểm và kết luận số điểm.... trong đó Cty đấu giá hợp danh Cà Mau đã từng tư vấn và tổ chức đấu giá thành nhiều tài sản tương tự, ... cho Bệnh viện Đa khoa Cái Nước trước đó, nhưng lại chấm 01 điểm, Vấn đề này. Bệnh viện đa khoa Cái Nước dựa trên cơ sở pháp lý nào?. Tiêu chí nào? Tiêu chí đó có đưa ra công khai, minh bạch và đăng thông tin thông báo công khai hay không?.....;*

Hai là. “*Bệnh viện Đa khoa Cái Nước ban hành Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ngày 24/01/2024, nhưng lại căn cứ pháp lý vào văn bản khác, cụ thể ... và căn cứ Thông báo số 03/TB-BVCN ngày 22/01/2024 để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. qua kiểm tra, đối chiếu, ...thì Bệnh viện Đa khoa Cái Nước không đăng thông tin công khai: **Thông báo số 03/TB-BVCN ngày 22/01/2024 của Bệnh viện Đa khoa Cái Nước trên cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành***”

Qua 02 nội dung nêu trên Công ty đấu giá Hợp Danh Cà Mau yêu cầu xem xét, đánh giá, chấm điểm lại theo quy định; Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về lựa tổ chức đấu giá tài sản; Thông báo số 03/TB-BVCN ngày 16/01/2024; Thông báo số 06/TB-BV ngày 24/01/2024 của Bệnh viện Đa khoa Cái Nước; Hồ sơ năng lực của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Cà Mau và Hồ sơ năng lực của Công ty đấu giá Hợp Danh Cà Mau , chúng tôi xin phức đáp như sau:

I. Vấn đề thứ nhất:

1.1. Về Căn cứ pháp lý chấm điểm; Trong qua trình chấm điểm Bệnh viện Đa khoa Cái Nước, Căn cứ Mục V. Phụ lục I bản điểm tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá ban hành Kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Trong Thông tư quy định cụ thể tại Mục V “*Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định*”

Vì vậy việc căn cứ pháp lý để chấm điểm hồ sơ năng lực của các tổ chức đấu giá tài sản tham gia đấu giá là phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

1.2. Trong quá trình chấm điểm, xét hồ sơ năng lực của Công ty Đấu giá Hợp danh Cà Mau. Bệnh viện Đa khoa Cái Nước xem xét trên các nội dung cụ thể như sau:

- Công ty đấu giá Hợp Danh Cà Mau đã từng ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 62/2021/HĐ-ĐGHD.CM ngày 21/6/2021 và Phụ lục hợp đồng số 01/62/2021/HĐ-ĐGHD.CM ngày 28/9/2021 với Bệnh viện Đa khoa Cái Nước vào năm 2021 tổng cộng 01 Gói thầu Công ty đấu giá Hợp Danh Cà Mau đã thực hiện đấu giá thành tổng cộng 01 gói thầu; Bệnh viện đa khoa Cái Nước đã nhiều lần yêu cầu hoàn thành thủ tục thanh lý hợp đồng nhưng đến thời điểm hiện tại Công ty đấu giá Hợp Danh Cà Mau chưa hoàn thành thủ tục thanh lý hợp đồng số 62/2021/HĐ-ĐGHD.CM ngày 21/6/2021 và Phụ lục hợp đồng số 01/62/2021/HĐ-ĐGHD.CM ngày 28/9/2021. Nên Bệnh viện đa khoa Cái Nước đã xem xét về mức độ hoàn thành không cao;

- Theo Báo điện tử PHÁP LUẬT Thành phố Hồ Chí Minh, website: <https://plo.vn> ngày 11/10/2020 tác giả Trần Vũ có đăng bài báo tựa đề: “Cà Mau đang làm rõ vụ bán đấu giá 01 lô xe máy thanh lý” thông tin bài báo cho hay Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau đang làm rõ một vụ bán đấu giá có dấu hiệu lách luật. Ngày 08/10/2020, Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau đã tiến hành xác minh vụ việc; theo thông tin, Công ty đấu giá Hợp Danh Cà Mau đã từng ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với Công an huyện Cái Nước bán các lô xe mô tô bị tịch thu sung công. Nhưng phải tạm dừng, yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc xem xét về trình tự thủ tục đấu giá, qua thông tin trên cũng làm ảnh hưởng lòng tin của Bệnh viện đa khoa Cái Nước đối với Công ty đấu giá Hợp Danh Cà Mau;

- Căn cứ vào mức độ lòng tin, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Cà Mau là đơn vị trực thuộc Sở Tư pháp, là đơn vị sự nghiệp công lập, được thành lập từ trước khi Luật đấu giá có hiệu lực pháp luật.

Như vậy Bệnh viện Đa khoa Cái Nước căn cứ quy định trên là phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

1.3. Theo Thông báo số 03/TB-BVCN ngày 16/01/2024 của Bệnh viện Đa khoa Cái Nước về lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, có ghi nội dung “*Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá*”

- Căn cứ Quy định tại Mục V, Phụ lục I, bản điểm tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá ban hành Kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, “*Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định*”, Thông tư số 02/2022/TT-BTP không quy định cụ thể nội dung người có tài sản phải ghi, cũng như giao quyền quyết định là của Chủ tài sản, chủ tài sản căn cứ vào tình hình thực tế hiện từng loại tài sản mình đưa ra xem xét, hội đồng chấm điểm xem phù hợp sẽ có kết luận cuối cùng. Vì vậy việc Bệnh viện đa khoa Cái Nước ghi nội dung trên là phù hợp với quy định pháp luật hiện hành về đấu giá tài sản.

- Tại tiêu chí “*Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá*”, theo Thông báo số 03/TB-BVCN ngày 16/01/2024 của Bệnh viện Đa khoa Cái Nước, phía Công ty đấu giá Hợp Danh Cà Mau, cũng đã biết, hiểu và đã cung cấp thông tin tại hồ sơ năng lực, phù hợp với tài sản đấu giá. Cụ thể Công ty đã nêu từng ký kết hợp đồng với Bệnh viện Đa khoa Cái Nước. Trên cơ sở đó Công ty đấu giá Hợp Danh Cà Mau cho rằng Bệnh viện đa khoa Cái Nước không đưa ra công khai, minh bạch và đăng thông tin thông báo công khai tiêu chí này là không phù hợp.

II. Vấn đề thứ hai:

Về Căn cứ pháp lý trong Thông báo 03/TB-BVCN lựa chọn tổ chức đấu giá ghi ngày 22/01/2024.

Vấn đề nêu trên là việc sai sót trong kỹ thuật đánh máy khi Viên chức soạn thảo Văn bản, việc Căn cứ vào Thông báo số 03/TB-BVCN ngày 16/01/2024 của Bệnh viện Đa khoa Cái Nước, để ban hành văn bản thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá là hiển nhiên, căn cứ này khi người xem văn bản điều nhận thức được sai sót trong kỹ thuật đánh máy vẫn ngày, tháng, năm, ban hành Văn bản, phía Công ty đấu giá Hợp Danh Cà Mau dựa vào điểm sai sót này để yêu cầu là chưa phù hợp, không thiết phục. Hơn nữa đây là văn bản cá biệt do Bệnh viện đa khoa Cái Nước phát hành, việc sai sót nêu trên không thay đổi nội dung của Văn bản, không làm ảnh hưởng về trình tự thủ tục đấu giá tài sản theo quy định Luật đấu giá năm 2016.

Bệnh viện đa khoa Cái Nước thông báo đến Công ty đấu giá Hợp Danh Cà Mau được biết.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

